

ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน...

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

จิตใจของพวกเรากำลังระเบิดออกด้วยความหวังและความยินดี เพราะพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นแสนดี หกเดือนแล้วที่เราได้เข้าใช้อาคารหลังใหม่ และเราก็เริ่มเห็นเหตุผลหนึ่งของการที่มาอยู่ที่นี่ ในเดือนนี้เองมีเด็ก 15 คนจากบ้านใกล้เคียงได้สมัครเข้าเรียนในศูนย์ของเรา อายุตั้งแต่ 3-8 ปี และแต่ละคนมาด้วยเรื่องแสนเศร้า เมื่อเรานับจำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน ก็พบว่ามากกว่าสองในสามของนักเรียนทั้งหมดไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและมาจากครอบครัวที่แตกแยก ดังนั้นนอกจากเราจะให้การศึกษาที่ดีแก่เด็ก ๆ เหล่านี้แล้ว เรายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความหวังและอนาคตแก่พวกเขาให้เติบโตขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความรักอีกด้วย





เรารู้สึกขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่เสียสละ และให้การสนับสนุนด้วยใจกว้างขวางทั้งในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและกองทุนสงเคราะห์เพื่อการศึกษา โปรดอธิษฐานด้วยกันกับเรา เพื่อการจัดเตรียมของพระเจ้า ขณะที่เราตั้งตารอการเสร็จสมบูรณ์ของกำแพงส่วนต่อขยายสุดท้ายในเดือนกันยายนนี้



เราได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว และฝนก็เริ่มตก เรากำลังไถที่นาเพื่อเตรียมการสำหรับปลูกฤดูใหม่ ซึ่งทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างขะมักเขม้น ขณะที่รอบตัวเราดูเหมือนหมดหวัง แต่ความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า และเรารู้ว่าพระองค์ไม่เคยล้มเหลว

นี่คือเวลาที่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อจะสำแดงให้เราได้เห็น และเราต้องประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

**“จงให้แก่ผู้อื่น และท่านจะได้รับในจำนวนที่อัดเขย่าให้แน่นจน
ล้นบนटक ด้วยว่าท่านวางให้ไปเท่าใด ท่านก็จะได้รับกลับใน
จำนวนเท่านั้น” ลูคา 6:38 (NLT)**

ขอให้ท่านมีสุขภาพดีจากพระเจ้าและรับพระพรจากเบื้องบน

เพื่อการเก็บเกี่ยว

โตโรธี เจสัน

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน



ข่าวจากศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

จากโต๊ะผู้อำนวยการ

ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้เปิดเรียนใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หลังจากต้องปิดไปเดือนครึ่ง เหตุเพราะเรื่องโควิด -19 ขณะนี้เรายังต้องสวมหน้ากาก และรักษาระยะห่าง แต่เราก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนทั้ง 43 คน รู้สึกสนุก ขณะนี้เรามีนักเรียนมัธยม 9 คน ประถม 16 คน และ 18 คนในระดับอนุบาล

การพักยาวนั้นดีต่อนักเรียน แม้ครั้งแรกเรากลัวว่าการพักยาวจะทำให้นักเรียนหยุดนิสัยการเรียนรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะถอยหลังไป แต่แล้วเด็ก ๆ ก็ทำให้พวกเราประหลาดใจมาก แต่ละคนยินดีที่จะกลับมาสู่ “สำนักงาน” ของตนและเรียนหนักขึ้น และพวกเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ปกติเหมือนดังว่าไม่เคยได้หยุดเรียนแต่อย่างใด

นอกจากการเรียนวิชาการตามเป้าหมายอันหนักหน่วงแล้ว นักเรียนของเรายังทำงานในทุ่งอีกด้วย แม้ว่าฟักทองซึ่งเป็นผลผลิตส่วนมากของพวกเขาจะเสียหาย เพราะความแห้งแล้งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ นักเรียนชั้นมัธยมของเรากำลังเรียนรู้การทำปุ๋ยจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่ง (Nano Atomic fertilizer) ซึ่งไร้สารเคมี ด้วยการใช่วัสดุธรรมชาติ คลุกกับขี้วัว ขี้ไก่ หรือขี้หมู หลังจากที่เขาผสมรวมกันเป็นกองใหญ่ ก็ได้แบ่งเก็บไว้ในแปดตะกร้า “หมักไว้” เป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่จะนำมาใช้ได้ กระบวนการนี้ที่เราได้เรียนรู้จากศิษยาภิบาลชาวอิสาน ผู้ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ชำนาญการ มีความแม่นยำมากและมีความเป็นวิทยาศาสตร์มาก การใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะฟื้นฟูดินที่หมดสภาพของเราให้สมบูรณ์ขึ้น และหวังว่าจะสามารถช่วยเพื่อน ๆ ครอบครัวยุ้งทั้งหลาย และเพื่อนบ้านให้ทำสิ่งเดียวกันนี้ด้วย



สัปดาห์ก่อน นักเรียนชั้นประถมของเราได้แกะเมล็ดสีดำเล็ก ๆ จากเนื้อแตงโม พวกเขาสนุกสนานกับการแกะเมล็ดออกจากเนื้อแตงโมสีแดงสด พวกเขาถามผมว่า แล้วจะอย่างไรกับเนื้อแตงโมสีแดงนั้น ผมบอกว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น แล้วก็แสดงให้เห็นด้วยการหยิบเนื้อแตงโมนั้นใส่ปาก เมื่อเด็ก ๆ รู้แล้วว่าจัดการกับเนื้อแตงโมอย่างไร พวกเขาก็จัดการภารกิจได้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงห้านาที หัววันต่อมาพวกเขาก็เพาะเมล็ดแตงโมในดินพิเศษที่อุดมไปด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์พลังสรรพสิ่งที่เราเตรียมไว้ เวลานี้เราต่างรอดคอยด้วยความตื่นเต้นว่าแตงโมเหล่านี้จะโตเพียงใด อีกสามเดือนเราคงได้รายงานเรื่องนี้อีกครั้ง

จำนวนนักเรียนอนุบาลของเราเพิ่มจากสี่เป็นสิบแปดคน ชั้นเรียนอนุบาลสองภาษาของเราเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวามาก ซึ่งเรากำลังเตรียมนักเรียนตัวน้อยที่จะเข้าเรียนด้วยภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบในชั้นประถม ทันทีที่พวกเขาอายุมากพอ

พวกเราทุกคนพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์อันมีค่าที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้ในมือเรา ขอโปรดอธิษฐานเพื่อเราต่อไปที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานกำลังและสติปัญญาให้เราเราสามารถทำหน้าที่นี้ต่อไปได้ และเช่นเคย ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ยังคงสนับสนุนพวกเราด้านการเงินด้วยความสัจย์ซื่อเสมอมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

ไมค์ เจสัน



ติดต่อ

เว็บไซต์: www.worldharvestfoundation.org

อีเมล: info@worldharvestfoundation.org

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน